

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๐



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การดำเนินการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เรียน นายอำเภอทอง นายอำเภอร่องขวาง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๗๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๐๐๙
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) เพื่อปรับเวลาเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และมีคุณภาพการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Smart Trainner : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษาที่ร่วมนำร่องในการดำเนินการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนในสังกัดของจังหวัดแพร่ ร่วมดำเนินการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปีการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความพร้อมและมีความประสงค์ที่จะร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒. แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แทนบุคคลที่ได้มีการโอน (ย้าย) เกษียณอายุราชการ” เพื่อให้เพียงพอในการนิเทศติดตาม ประเมินผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัด และรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดที่รับการแต่งตั้งเป็น Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ ๒๕๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการนิเทศการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอทองแจ้เทศบาลตำบลห้วยอ้อ และอำเภอร่องขวาง แจ้เทศบาลตำบลร่องขวางเพื่อทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ บุญหลวง)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร. ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๐๐๙



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๒๑๕ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๖๗๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์)

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) เพื่อปรับเวลาเรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีคุณภาพการเรียนที่ดีขึ้น เตรียมพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมนำร่องดำเนินการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๘ แห่ง และในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๔๗๙ แห่ง รวมจำนวน ๕๘๗ แห่ง โดยเริ่มดำเนินการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการมีความสุขสนุกกับ ๔ H (Head Heart Hand Health) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการดำเนินกิจกรรม ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้แก่โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำร่องเข้าร่วมโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และเป็นการเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม โดยการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและสร้างเสริมสมรรถนะการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการการจัดการกิจกรรมสร้างสรรค์ ๔ H (Head Heart Hand Health) และบูรณาการร่วมกับกิจกรรม STEM เศรษฐกิจพอเพียง และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้น ประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความพร้อม และมีความประสงค์ที่จะร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และมีเมื่อดำเนินการแล้วรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย

๒. ในกรณีที่จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์จะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แทนบุคคลที่ได้มีการโอน (ย้าย) , เกษียณอายุราชการ หรือแต่งตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัด ให้แจ้งความประสงค์ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

/๓. แจ้งองค์กร ...

๓. แจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๕๗๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๒๕๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการนิเทศการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่ โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคู่มือการนิเทศติดตามประเมินผลสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลตามแบบ ST๑ - ST๓ ผ่านระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Assessment : AQA) โดยเข้าเว็บไซต์ <http://www.localschoolinfo> รายละเอียดตามสิ่งส่งมาด้วย

๔. ขอความร่วมมือจังหวัดจัดประชุม Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" หรือมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวแทนจัดประชุม Smart Trainer : ผู้นำการนิเทศฯ เพื่อวางแผนนิเทศ ติดตามประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสถานศึกษาที่ร่วมนำร่องการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ทุกแห่งภายในจังหวัดโดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนา ยันตรโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๒๑ ต่อ ๒๐๒,๒๐๗
โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘